

KẾT QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP **PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC**

TRONG NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

■ Phan Thị Thùy Giang

Văn hóa đọc được xác định có vai trò quan trọng thúc đẩy sự hình thành con người mới, đó là những công dân có tri thức, có đạo đức, thích ứng được với sự phát triển của xã hội dựa trên nền tảng kinh tế tri thức với nội dung cốt lõi là xã hội học tập. Ngày 09/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Từ Đề án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì triển khai một số đề án nhánh và chương trình phối hợp với các ngành, trong đó có Chương trình phối hợp công tác số 122/CTr-BVHTTDL-BGDĐT về “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Chương trình phối hợp 122).

Nhận thức được vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong nhà trường đồng thời triển khai Chương trình phối hợp 122 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, ngày 13/02/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ đã ký kết Chương trình phối hợp số 624/CTr-SVHTTDL-SGDĐT về “Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai

đoạn 2018 - 2020”. Sau hơn 03 năm triển khai, Chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả, khơi dậy và lan tỏa niềm yêu thích sách trong các em học sinh, từ đó thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường có bước phát triển.

Với vai trò chủ đạo, Thư viện thành phố Cần Thơ đã phát huy cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của học sinh trên toàn địa bàn thành phố. Thư viện có riêng Phòng đọc sách dành cho bạn đọc dưới 15 tuổi với vốn sách trên 30.000 quyển được bố trí theo hình thức kho mở tự chọn, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tài liệu của thư viện; phối hợp Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) tổ chức thí điểm hoạt động “Tiết học thư viện” với các nội dung như: Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế hệ thống các phòng phục vụ bạn đọc, nghe nói chuyện về vai trò của thư viện đối với đời sống xã hội, hướng dẫn học sinh cách thức tìm kiếm thông tin, tài liệu qua bộ máy tra cứu và kho sách tự chọn... Từ đó, cung cấp cho học sinh những kỹ năng sử



Thư viện thành phố Cần Thơ triển lãm sách chuyên đề “Biển đảo quê hương” tại các trường học. Ảnh: TVTPTCT

dụng thư viện phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Nhằm góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam theo Đề án của Chính phủ về “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”, Thư viện thành phố đã phối hợp tổ chức đợt triển lãm sách chuyên đề “Biển đảo quê hương” tại 30 trường học, phổ biến cho học sinh những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, những tài liệu về chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bồi dưỡng tình yêu và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc tích cực tham gia vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyển biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thông qua các hình thức như: Trưng bày, triển lãm sách hàng ngàn tài liệu về biển, đảo; tuyên truyền, giới thiệu một số quyển sách tiêu biểu; thi viết cảm nhận sách; đồ vui tìm hiểu kiến thức về biển, đảo...

Thực hiện chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, Thư viện thành phố đã cấp miễn phí tài khoản cho hơn 11.000 giáo viên và học sinh được đọc - mượn sách điện tử (Ebook), tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh, đặc biệt là các em ở địa bàn xa trung tâm, được sử dụng tài liệu theo phương thức mới, phù hợp nhu cầu giảng dạy, học tập và giải trí.

Một thành quả tiêu biểu là hai Sở đã phối hợp tổ chức thành công Vòng sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Đọc” năm 2019 và năm 2020 và tham dự Vòng Chung khảo toàn quốc. Có tổng cộng trên 40.500 học sinh phổ thông các cấp đã gửi bài dự thi vòng Sơ khảo, trong đó 41 bài được chọn dự thi vòng Chung khảo toàn quốc đạt tổng

cộng 22 giải thưởng. Đến với cuộc thi, các em học sinh được chia sẻ về quyển sách yêu thích của bản thân, cùng những kiến thức học được từ sách, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm góp phần lan tỏa niềm yêu thích sách và khuyến khích phát triển văn hóa đọc tại địa phương. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi văn hóa bổ ích thu hút sự tham gia đông đảo, tích cực của học sinh, hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tự học thông qua sách và thư viện.

Với mục đích tạo sân chơi gắn với khuyến khích việc đọc sách cho học sinh, Thư viện thành phố đã phối hợp tổ chức chương trình “Cùng em đọc sách” tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố, bao gồm các hoạt động như: Triển lãm sách, thi đồ vui tìm hiểu về lịch sử - văn hóa, viết cảm nhận về sách. Năm 2019, Chương trình có sự hỗ trợ của xe thư viện lưu động đa phương tiện do Vụ Thư viện (Bộ VH-TT-DL) và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ đã giúp làm phong phú hơn các hoạt động như: Đọc sách điện tử Ebook, tìm kiếm thông

tin trên Internet, chiếu phim khoa học,...

Từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị trực thuộc hai Sở, chương trình phối hợp đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ quản lý, giáo viên và đông đảo học sinh với tổng cộng hơn 250.000 lượt người tham gia các hoạt động. Điều này cho thấy chương trình phối hợp không chỉ đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hai ngành mà còn phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu của học sinh, từng bước tác động tạo thói quen, kỹ năng đọc, góp phần bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn và lối sống văn hóa lành mạnh cho học sinh, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng trong toàn thành phố Cần Thơ.

Giai đoạn 2021 - 2025, hai Sở đã thống nhất tiếp tục ký kết chương trình phối hợp, trong đó tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của thư viện trong việc xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện với mục tiêu hình thành thói quen đọc sách từ lứa tuổi học sinh, chú trọng nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc trong nhà trường ■

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL cùng các thí sinh đạt giải Vòng sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020 - thành phố Cần Thơ.

Ảnh: TVTPTC

DẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

